

Số: 1092 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021 và xử lý những khó khăn vướng mắc**

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021 và xử lý những khó khăn vướng mắc.

Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Châu Thành); Giám đốc (thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh<sup>1</sup>, Văn phòng UBND tỉnh<sup>2</sup>; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang<sup>3</sup>. Về thành phần huyện Châu Thành gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Châu Thành báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh và ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Phích, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành kết luận, như sau:

#### **I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần quyết liệt, tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2021. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn huyện được tập trung triển khai quyết liệt, có trách nhiệm cao, dịch bệnh được kiểm soát; thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 93,91%).

<sup>1</sup> Phó Trưởng Ban Nguyễn Kim Kiên

<sup>2</sup> Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Lệ Hào

<sup>3</sup> Giám đốc Âu Văn Tâm

Tình hình kinh tế - xã hội: trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng Covid-19 nhưng huyện Châu Thành có sự cố gắng, giữ ổn định kinh tế - xã hội. Có 03 chỉ tiêu đạt/vượt kế hoạch năm<sup>4</sup>; có 05 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch năm (trên 85%)<sup>5</sup>; duy trì hoạt động ổn định Cảng cá Tắc Cậy trong thời gian dịch bệnh, góp phần ổn định, tăng trưởng kinh tế của địa phương; trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ ổn định.

Bên cạnh những mặt đạt được, cũng còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên còn một số chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch, cần cố gắng nhiều hơn trong những tháng còn lại của năm 2021: giá trị sản xuất trên địa bàn (đạt 61,75%), trong đó GTSX ngành công nghiệp mới đạt 57,78%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống (66,9%), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 64,4%, tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ... Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp vẫn còn hạn chế<sup>6</sup>, công tác tiêm vắc xin đạt thấp.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

**1. Về kinh tế-xã hội:** quyết tâm đảm bảo tăng trưởng đạt mức cao nhất kế hoạch đề ra. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, phải tập trung thực hiện quyết liệt, với tinh thần quyết tâm cao nhất, tạo sự chuyển biến nhiều hơn nữa. Trong đó lưu ý:

### a) Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát cao, doanh nghiệp cần phải thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai các biện pháp vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa thích ứng duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư chuyển giao công nghệ để tăng năng suất, chất lượng giảm giá thành.

### b) Về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả về IUU, có giải pháp, lộ trình dịch chuyển dần từ khai thác đến nuôi trồng để phát triển bền vững

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở hộ gia đình, gắn với phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là dịch tả heo Châu Phi trong thời gian gần đây có chiều hướng lây lan mạnh)

<sup>4</sup> tuyển quân, sản lượng lúa, xã nông thôn mới.

<sup>5</sup> Sản lượng thủy sản(94,3%), tổng thu ngân sách (88,76%), tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội (85,04%), Các tuyến đường liên xã, liên ấp được bê tông (90,3%).

<sup>6</sup> thời gian qua đã xuất hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc (đã có 06 doanh nghiệp có ca nhiễm, với số lượng nghi nhiễm gần 300 ca (từ ngày 24/10/2021 đến nay)

**b) Về quản lý đất đai, xây dựng:** triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường của địa phương, xử lý nghiêm và khắc phục tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật.

**c) Thu ngân sách:** quản lý chặt chẽ các nguồn thu bảo đảm tính ổn định, chống thất thu, nợ đọng thuế. Chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo công tác chi cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội

**d) Văn hóa - xã hội.**

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp theo kế hoạch và bố trí giáo viên phù hợp. Chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo các điều kiện tốt nhất để tổ chức dạy và học trực tiếp học sinh theo chỉ đạo.

- Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chủ động, không để dịch lớn xảy ra, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng...

- Nắm chắc thông tin người dân từ các tỉnh, thành phố trở về để hỗ trợ, giải quyết việc làm.

- Triển khai các giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu cuối năm đạt 91%

**2. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:** thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.... Định kỳ/thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp. Khẩn trương huy động mọi nguồn lực để tập trung tổ chức thực hiện, đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin đạt tiến độ và chỉ tiêu được giao; đảm bảo các điều kiện tổ chức tiêm trả mũi 2 đúng theo Kế hoạch. Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các ngành chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về công tác an toàn phòng, chống dịch tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc và các doanh nghiệp trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và điều trị F0. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, phát huy kết quả đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; phát huy tốt vai trò Tổ Covid-19 cộng đồng và thiết lập đường dây nóng tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế; tăng cường công tác truyền thông đến tận các hộ gia đình, nghiêm chỉnh chấp hành 5K, nâng cao công tác phòng, chống dịch.

**3. An ninh – Trật tự:** tiếp tục kiểm chế, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn; kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm chất lượng, đạt chỉ tiêu trên giao.

11/21  
H  
3A  
D  
121

**4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:** tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

### **III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ**

#### **1. Về quy hoạch chung huyện Châu Thành**

Tiếp tục rà soát chặt chẽ quỹ đất, đặc biệt là đất Nhà nước quản lý, trụ sở các cơ quan Nhà nước. UBND tỉnh sẽ làm việc với Quân khu để có văn bản chính thức thống nhất hoán đổi đất với Quân khu để quy hoạch di dời khu hành chính sang khu đất Trường Quân sự địa phương.

#### **2. Hệ thống cấp, thoát nước**

Về thoát nước: UBND huyện phối hợp với Sở Giao thông vận tải để xây dựng quy hoạch hệ thống thoát nước của huyện

Về cấp nước: UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang để xác định cụ thể hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn để xác định đầu tư.

#### **3. Hệ thống hạ tầng kết nối**

Trên cơ sở quy hoạch của huyện để tính toán kết nối được hệ thống hạ tầng các dự án, nhà máy, xí nghiệp, hệ thống cảng cá, nhà ở xã hội...

**4. Việc kiến nghị di dời các nhà máy sản xuất bột cá khu Cảng cá Tắc Cạn. Chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở chế biến phải đổi mới công nghệ nhằm hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng môi trường**

Tỉnh sẽ tổ chức buổi làm việc chuyên đề để xử lý toàn bộ hệ thống các nhà máy bột cá về đất đai, môi trường...

Huyện Châu Thành phối hợp cùng với Sở Nội vụ tổ chức đánh giá các tiêu chí của xã Bình An để nâng lên đô thị loại 5, sau đó nâng lên thị trấn, thời gian năm 2022-2023

#### **5. Công tác phối hợp**

Giám đốc các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các địa phương, đồng thời phải dành thời gian đi làm việc với các địa phương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Đối với các kiến nghị của UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành sớm rà soát lại các nội dung kiến nghị để tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh giải quyết khó khăn cho huyện Châu Thành làm căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ngành và UBND huyện Châu Thành biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, phmanh.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**